
รายงานการประชุมคณะอนกุรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ ในคณะกรรมาธิการวสิามัญวิชาการ  

ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

สภารางรัฐธรรมนูญ 

คร้ังที่      /๒๕๕๐ 

วันพุธที่ ๑๔ มนีาคม ๒๕๕๐ 

ณ หองประชมุคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ 

________________ 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๑๐ นาฬิกา 

 

 (นายมานิจ  สุขสมจิตร  ทาํหนาที่ประธานในที่ประชุม) 

ประธาน  :  ครบองคประชุมแลว ผมขอเปดประชุมครับ  

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

ทานกรรมาธิการครับ วันนี้เปนการประชุมคณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนญู  

ผมอยากจะขอเวลานิดหนอยเลาใหพวกเราฟงวา ในการรางรัฐธรรมนญูครั้งนี้เขามคีณะกรรมาธกิาร  

๑๐ กวาคณะของเราเปนคณะอนุกรรมาธิการของคณะกรรมาธกิารวิสามัญวิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ

และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ซึง่คณะกรรมาธิการเราทานอัครวิทย  สุมาวงศ เปนประธาน  

ทานคงรูจักด ีทานเปนรองประธานศาลปกครองสูงสุด แลวก็มาแตกเปนคณะอนกุรรมาธิการ  

ในคณะกรรมาธิการคณะทานอัครวทิยกแ็ตกออกเปน ๓ คณะมีคณะเราคณะอนกุรรมาธิการตรวจราง

รัฐธรรมนูญ แลวก็มีคณะอนกุรรมาธิการวชิาการ มีอาจารยคณบดีคณะรัฐศาสตรอาจารยนครินทร   

เมฆไตรรัตน เปนประธานคณะอนุกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญ มคีุณวิจิตร อยูสุภาพ เปนประธานคณะอนกุรรมาธิการ กไ็ดเสนอกรอบในการทํางานตอ 

คณะอนุกรรมาธิการและก็ไดรับความเหน็ชอบแลวนะครับ เดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องกรอบอีกทีหนึ่ง 

ตอนนี้เนื่องจากเรามาพบกนัครั้งแรก ผมกอ็ยากจะขอใหที่ประชุมไดแนะนําใหพวกเรา 

ไดรูจักกันเองเสียกอน เร่ิมต้ังแตทานเสริมเกียรติเลยนะครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขอบคุณทานประธานครับ ขอบคุณที่ใหโอกาสครับ ผม  

เสริมเกียรติ วรดิษฐ ตาํแหนง อธิบดีอัยการฝายคดีอาญา ที่อยูตรงรัชดาภิเษก แลวมาอยูในนี้กเ็ปน สสร. 

เปนรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามญัวิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญ แลวก็มาเปนอนกุรรมาธิการในชุดตรวจรางรัฐธรรมนูญของทานมานิจซ่ึงเปนประธานอยู  

ก็คิดวางานนีก้็คงจะเปนงานสําคัญของคณะอนุกรรมาธิการเราในการที่จะชวยกนัดูวารัฐธรรมนญู 

ที่ประชาชนใหความหวงัจะออกมาในหนาตาใด ขอบคุณทานประธานครับ  

  



อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ                                                                                           หทัยกาญจน ๑/๒ 

วันพุธที่ ๑๔ มนีาคม ๒๕๕๐ 

 

  รองศาสตราจารยมานิตย  จมุปา  :  สวัสดีครับ ผม มานติย จุมปา อยูที่คณะนิติศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตาํแหนงบริหารก็เปนรองคณบดี  สวนในการรางรัฐธรรมนูญก็คอยเปน 

อนุกรรมาธกิารตาง ๆ สุดแทแตผูใหญในคณะ คือทานอาจารยธิตพิันธุกับทานอาจารยไชยยศจะใหชวยงาน

อะไรครับ  

  นายจุมพล  แดงสกุล  :  ผม อาจารยจุมพล  แดงสกุล จากคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตรครับ 

  นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  ผม วรรณชัย  บุญบํารุง กรรมการรางกฎหมายประจาํ  

จากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาครบั  

  รองศาสตราจารย ดอกเตอรอุดม  รัฐอมฤต  :  ผม อุดม  รัฐอมฤต ผมเปนกรรมาธิการ

วิสามัญวิชาการตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญรวมกับทานประธาน รวมกับ

ทานเสริมเกยีรติ แลวก็ปจจุบันเปนรองอธกิารบดีฝายบรหิารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ทาพระจันทรครับ 

  นายสพุจน  ไพบูลย  :  ผม สุพจน  ไพบูลย อดีตขาราชการ กทม. กบั กกต. ครับ  

  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  ผม สุกรี  เอื้ออนันต อดีตผูชวยผูวาการการไฟฟาฝายผลิตครับ 

  นายมหนิทร  สุรดินทรกูร  :  ผม มหนิทร  สุรดินทรกูร อดีตผูพิพากษาศาลฎีกาครับ 

เกษียณมาเกอืบ ๑๐ ปแลว ก็ยนิดีที่ไดมารวมงานกบัคณะอนุกรรมาธิการชุดนี ้ชุดที่มีทานประธานเปน 

หัวเรือใหญในคณะนี้ดวย ขอบคุณครับ 

  ประธาน  :  กต็องขอบคุณทานอนุกรรมาธกิารนะครับที่รับปากมาชวยกันทํางานเพื่อชาติ

ในครั้งนีน้ะครบั ผมทราบดีวางานนี้มนัไมมีเงนิเดือน แตมีเบี้ยประชุมซึง่อาจจะไมคุมกับคาใชจายในการ

เดินทางมาของทาน เขาใจวาก็คงจะมีความภูมิใจที่วางานนี้เปนงานสําคัญ เราไดมีสวนรวมในงานสําคัญ

คร้ังนี้ สวนใหญก็รูจักคุนเคยกันมาแลว อยางดอกเตอรวรรณชัยก็มารวมเปนกรรมาธิการยกรางกฎหมาย

การพิมพกบัผมที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู หลาย ๆ ทานก็คุนเคยกนัดแีลว  

ระเบียบวาระที่ ๒   เลือกรองประธาน  

อยากจะหารือวามนัคงจะตองมีคนรับผิดชอบ อยางเชน รองประธานก็ตองมีนะครับ  

มีรองประธาน แลวก็ตองมีเลขานุการดวย คิดวารองประธานนี่เผื่อบางทีประธานติดประชุม รองประธานจะ

ไดดําเนินการประชุมตอไปไดจะไดไมตองรอ วาประธานไมมาประชุมไมไดนะครับ งานคงจะตองเดินตอไป 

ขอใหที่ประชุมลองเสนอรองประธาน  

(ที่ประชุมมีมติให นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ เปนรองประธาน)    

ประธาน  :  เอาคนเดียวกพ็อนะครับ และอีกตําแหนงหนึง่คือเลขานกุารคณะ 

อนุกรรมาธกิาร 



อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ                                                                                           หทัยกาญจน ๑/๓ 

วันพุธที่ ๑๔ มนีาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ผมขออนุญาตครับ ขอเสนอพี่สุพจน  ไพบลูย ซึ่งทาํงานดานนี้ 

ชํานาญ เดิมจะเสนอพี่อุดม แตวาพี่อุดมงานเยอะ ก็เลยขออนุญาตรบกวนพี่สุพจนหนอยครับ  

  ประธาน  :  ขอบคุณครับ ผูชวยเลขานุการตองเปนทางฝายสภาใชไหมครับ ถาอยางนัน้ 

ก็คงพอแลวนะครับเราไมตองมีโฆษกนะครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองพิจารณา  พิจารณาเรื่องกาํหนดกรอบในการพจิารณาและ

ระยะเวลาในการทํางานของคณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ 

งานของเรามกีรอบเวลาจาํกัด เดี๋ยวจะไดคุยถึงเรื่องกรอบเวลาอีกทหีนึง่นะครับ คยุถงึ 

เร่ืองอํานาจหนาที่กอน ทานดูในกระดาษแผนที ่๓ นะครบั คือเราจะตองตรวจสอบรางรัฐธรรมนูญที่เขา 

ยกรางกันมานีเ้ดี๋ยวจะบอกวาเวลาควรจะเปนเมื่อไรอยางไร ดูเร่ืองอํานาจหนาที่กอนวารางรัฐธรรมนูญที ่

เขารางมานั้นมันจะตองเปนไปตามรูปแบบกฎหมายและเจตนารมณของรัฐธรรมนญู ผมเรียนอยางนี้ครับวา 

ในการรางรัฐธรรมนูญครั้งนีม้ันมีแปลกไปจากรางรัฐธรรมนูญคราวที่แลวอยูนิดหนึง่ก็คือวา เขามี

คณะกรรมาธกิารวิสามัญบนัทกึเจตนารมณ จดหมายเหตุและตรวจรายงานการประชุมของรางรัฐธรรมนูญ

ไวดวย เพราะฉะนัน้ในการประชุมของทกุคณะกรรมาธิการ มีผูแทนจากคณะกรรมาธิการวิสามัญบันทกึ

เจตนารมณ จดหมายเหตุและตรวจรายงานการประชุมจะไปนั่งฟงอยู แลวเขากจ็ะมาเขียนมาตรานี้ เหตุผล

ในการบัญญัตมิาตรานีม้ีอยางไร แลวกเ็จตนารมณตองการใหเปนอยางไร เชน จะใหมีกฎหมายลกู

สาระสําคัญกฎหมายลกูเปนอยางไร เขาจะเขียนไวนัน่ เหตุผลสําคัญก็อยางที่เรารูกค็ือ ปองกนัไมให 

ศรีธนญชัยออกมาทํางานในภายหลงันะครับ บานเรามศีรีธนญชัยเยอะ เขากจ็ะเขยีนอนันี้มัดไว แตไมรูมัน

จะมัดไดแคไหนนะครับ เพราะมนัไมใชกฎหมาย เดี๋ยวศรีธนญชัยอาศยัเสียงขางมากตีความเอาตามใจชอบ

อีก แตวาผมวามันชวยไดในระดับหนึง่นะครับ เพราะฉะนั้นก็นี่ละครับจะตองเปนไปตามเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญ  ทีนีก้รอบในการทํางาน ๕ กรอบนี้นะครับ ผมไดเสนอตอที่ประชุมของคณะอนุกรรมาธิการ 

เพื่อทานทัง้หลายเห็นวาควรจะเพิ่มเติมอะไรหรอืปรับปรุงในขอไหนอยางไรก็อาจจะไปเสนอเพิม่เติมก็ไดอีก

นะครับ  

  กรอบแรกเราก็จะดูวารางรฐัธรรมนูญที่เขายกรางมานัน้มันเปนไปตามรูปแบบกฎหมาย 

และเปนไปตามเจตนารมณหรือไม อันนี้เปนกรอบที ่๑ ที่เราจะตรวจดู 

  กรอบที่ ๒ ถูกตองตามหลกัการของประชาธิปไตยไหม 

  กรอบที่ ๓ ตรวจสอบเรื่องการใชภาษาไทย  

  กรอบที่ ๔ ดูความเชื่อมโยงและความขัดแยงระหวางมาตราตาง ๆ ดวยกนั มาตรานี้อาจจะ

ไปขัดแยงกับตรงโนน หรือวาไปดวยกนัไมไดกับมาตราโนน ก็เปนเรื่องที่เราจะตองตรวจดู 

 



อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ                                                                                           หทัยกาญจน ๑/๔ 

วันพุธที่ ๑๔ มนีาคม ๒๕๕๐ 

 

  กรอบที่ ๕ คือเนื่องจากวาเราไมมีสิทธทิี่จะไปแกของเขา เพราะฉะนัน้กรอบที่ ๕ เราก็บอก

วา มาตรานั้นมันควรจะแกอยางนีน้ะ เราก็ทําบันทึกสงไปใหเขา สงไปใหคณะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญ เขาจะไปพิจารณาอีกทหีนึ่ง ก็หารือทานทัง้หลายวาใน ๕ กรอบควรจะเพิ่มอะไรอีกไหม เพื่อให

รัฐธรรมนูญออกมาเปนรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุด ที่ทกุฝายตองการในแงของตัวหนงัสือ ในแงของหลักการ

ประชาธิปไตย คือการดูเร่ืองหลักการประชาธิปไตยนี่เราอาจจะไดรับขอมูลจากคณะอนุกรรมาธกิารวิชาการ 

ซึ่งอาจารยอุดมอยูดวย อาจจะไดรับมาจากอันโนนดวย เพราะวาทางฝายวิชาการเขาก็จะคนหลกัการ

ประชาธิปไตยจากแบบอยางในตางประเทศ รวมทัง้จะมกีารสัมมนาในประเทศนี้ประมาณ ๕ คร้ัง ๖ คร้ัง 

นะครับ ก็จะไดขอมูลอะไรตาง ๆ มา เรากจ็ะมาดูตามหลักการที่เราไดรับมานะครับ ในชั้นนี้ก็อยากถาม 

ทานอนกุรรมาธิการวาจะมีอะไรเสนอเพิ่มเติมอีกไหมครับ กรอบทีก่ําหนดไว ๕ กรอบ 

  รองศาสตราจารยมานิตย  จมุปา  :  ขออนญุาตเรียนถามนิดหนึ่งครับวา อยางกรอบที่ ๑ 

พิจารณาใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ นัน้หมายถงึเจตนารมณของสภารางรัฐธรรมนญูไหม

ครับ หมายถงึวาเราก็ตองดูวามติของสภารางรัฐธรรมนูญวาอยางไร แลวก็มติคณะกรรมาธิการวาอยางไร 

แลวก็ตรวจดูวาที่ยกรางนัน้เปนไปตามมติเหลานั้นหรือไมใชไหมครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขออนุญาต อันนัน้เปนเจตนาของสภารางรัฐธรรมนูญก็เปน

สวนหนึง่ ก็คงจะเปนเจตนาของหลักการรัฐธรรมนูญดวย และของประชาชนสวนใหญดวย คําวา 

เจตนารมณ คงไมไดหมายความวาเฉพาะสภารางรัฐธรรมนูญเทานั้นนะครับ คงจะเอาทัง้หมด แลวถาเกิด

วาอะไรที่มนัไมถูกไมตองนี่ อยางทีท่านประธานวา ก็คือวาเราก็จะใชกรอบในขอที่ ๕ ในการเสนอแนะ หรือ

เรียกวา ขอสังเกต เพราะในชุดของเราก็ดี ชุดของคณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ

และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็ดี ไมมีอํานาจที่จะไปแกเขา เราเพียงแตตั้งขอสังเกตหรือ

ขอเสนอแนะ  

รองศาสตราจารยมานิตย  จมุปา  :  ที่อาจารยเขาใจ ถูก แตเอาตรงอื่นดวยนะครับ 

  ประธาน  :  นดิหนึง่ครับ ในการทาํงานของเราทั้ง ๕ กรอบนี่นะครับ เมื่อเราไดทํางานไป

แลวเราจะตองไปเสนอตอทีป่ระชุมของคณะกรรมาธิการคณะใหญอีกทหีนึง่นะครับ เพราะวาบางครั้งบาง

คราวอาจจะตองขอแรงพวกเราไปชวย Defend ดวยวาทาํไมเราถงึเสนอขอสังเกตอยางนี้นะครับ ในบางครั้ง

ถาเผื่อเกนิสตปิญญาผมจะไปอธิบายได ทานจําเปนตองไปชวยกนัชี้แจงตอคณะกรรมาธิการใหญวานี้ ที่ผม

ทําขอเสนอแนะอยางนี ้มนัเปนอยางนี้ เหตุผลอยางนี้ ๆ นะครับ จะตองรบกวนไปชวยกนัหนอยนะครับ  

เชิญดอกเตอรวรรณชัย 

  นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  ผมไมทราบวาตรงสวนนี้ ตวักรรมาธิการจะสามารถจัดลาํดับ 

โครงสรางใหมอะไรอยางนี้ไดไหม ลําดับกลุมมาตราวามาตรานี้ควรจะไปอยูในลําดับของหมวดนัน้อะไร 
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อยางนี้ หรือวาสามารถยุบรวมไดหรือไมจาํเปนตองเขียน เพียงแตลงรายละเอยีด ควรจะเขียนหลกัการ 

กวาง ๆ อะไรอยางนี้ครับ 

  ประธาน  :   กอ็ยูในขอ ๕ ครับ ขอเสนอแนะ เราเสนอแนะได แลวถาทานมีความเหน็ 

อยางแข็งแรงวาอนันี้มนัควรจะเปนอยางนี้ขอทานไปชวยกนัอธิบาย  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขออนุญาตเสริมทานประธานและดอกเตอรวรรณชัยครับ  

คือในส่ิงที่ดอกเตอรวรรณชัยไดวาเมื่อกี้นีน้ะครับ ซึง่ทานประธานไดบอกวาเราก็คงจะทาํเปนขอสังเกตหรือ

ขอเสนอแนะได แลวผมเชื่อวา ถาเกิดวาขอสังเกตกับขอเสนอแนะของทานมีเหตุผลที่ดีนะครับ ผมคิดวา 

อยาวาแตคณะกรรมาธกิารวิสามัญวิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญของ

เราที่จะปรับแก ทางคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญก็ดี ทาง สสร. ใหญก็ดีก็คงตองฟง อันนีถ้ามันดีทาน

คงจะตองเปนสวนสาํคัญในการไปชี้แจงทกุขั้นตอนทุกเวทีครับ  

ประธาน  :  เชญิคุณสุกรีครับ 

  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  คือตามรูปแบบของกฎหมายนีน่ะครับ ผมขอถามนิดหนึง่วาที่

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธกิารชุดใหญนีน่ะครับ ยึดหลักของรัฐธรรมนูญฉบับป 

๒๕๔๐ หรือเปลา  

  ประธาน  :  คืออยางนี้ครับ เร่ืองรัฐธรรมนญู ป ๒๕๔๐ นั้นนะครับ ตามรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย(ฉบับช่ัวคราว) พทุธศักราช ๒๕๔๙ ซึ่ง คมช. เขาออกมานั้นนะครับ เขาบอกวา  

เมื่อยกรางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญนี้ทาํขอเปรียบเทียบวารัฐธรรมนูญ

ซึ่งพวกเราไดรางกนัขึ้นมาใหมนี้มีขอแตกตางไปจากรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ อยางไร เพื่อที่จะสงไปใหองคกร

ตาง ๆ ๑๒ องคกรและบุคคลใหความเหน็นะครับ อันนี้กพ็อจะอนมุานไดวามันก็ตองเอาป ๒๕๔๐ นั่นแหละ

เปนแนว เพราะฉะนัน้ถงึตองมาอธิบายวามันแตกตางจากป ๒๕๔๐ อยางไร แตทัง้นี้มิไดหมายความวา

จะตองทาํตามป ๒๕๔๐ ทัง้หมดนะครับ นอกจากนี้แลวในที่ประชุม สสร. ก็มีสมาชิกทานหนึง่ คอืคุณวัชรา 

หงสประภัศร ไดยื่นญัตติบอกวา ใหพูดกนัใหชัดวาจะเอาป ๒๕๔๐ เปนเกณฑหรือเปลา ที่ประชุมก็ได

อภิปรายกันกวางขวางและก็ไดพูดกันวาทานประธานคณะกรรมาธกิาร คือ นาวาอากาศตรี ประสงค  สุนศิริ  

ก็ไดบอกวาจะเอาป ๒๕๔๐ นั้นเปนแนวทางหนึง่ในการพิจารณารางรฐัธรรมนูญ อันนี้เรากพ็อจะดไูดวาป 

๒๕๔๐ จะเปนแนวทางหนึง่นะครับ แตวาขอดีบางทีอาจจะไปเอามาจากที่อ่ืนดวย ก็ตองอธิบายเหตุผลวา

ทําไมถงึแตกตางกับป ๒๕๔๐ อยางไร เชญิครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ผมขออนุญาตเสริมทานประธานมันอยูในชุดคณะกรรมาธิการ 

ยกรางรัฐธรรมนูญ ผมไมไดอยู แตวาผมก็พยายามติดตามขาวและหาเอกสารขอมลูซ่ึงเมื่อ ๒ วนันี้กฟ็งวิทยุ

รัฐสภา แลวผมก็เลยมาขอเอกสาร อยางนอย ๆ ก็ไดมาตอบพี่สุกรีไดวากรอบนี่รัฐธรรมนูญมีเปลีย่นไป 
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โดยเฉพาะเดมิในรัฐธรรมนญู ป ๒๕๔๐ มีไมถึง ๑๕ หมวด แตวาป ๒๕๕๐ เขาวางกรอบไว ๑๕ หมวด 

โดยเฉพาะบางอยาง อยางเชนวาการมีสวนรวมของประชาชนเขาเนนขึ้นมาเปน ๑ หมวดเลย ตรงนี้คือเปน

มิติใหม ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                                 - ๒/๑ 
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แตวาอื่น ๆ โดยหลักการก็อยางทีท่านประธานวา อะไรทีว่ามนัผิดแผกแตกตางจาก ๒๕๔๐ จะตองม ี

ขอชี้แจงวามนัแตกตางและมันเสียอยางไร แตวาโดยหลักการนี่กรอบมันเพิ่มข้ึน มีเนนสวนสาํคัญซึ่งตรงนี ้

ก็ไปตรงกับทีท่านดอกเตอรวรรณชัยไดพูดเมื่อกี้นะครับวา บางทีเราอาจจะที่วาปรับแกนี่นะครับ ซึง่ถาเกิด 

การปรับแกจะปรับเปลี่ยนมาตราเขาหมวดนั้นหมวดนี้อะไรนี่ ถามันเปนสาระที่ดี ซึง่คําวา สาระทีด่ี  

นี่คงไมไดหมายความวาแค สสร. จะชอบนะครับ ประชาชนชอบนี่ ผมคิดวาเปนประเด็นที่เขาตองเอาไป 

ตอบใหเราได แตโดยเนื้อหาอํานาจหนาที่เราไมมีสิทธทิี่จะไปแกเขา เราเพียงเสนอแนะเทานัน้ 

  ประธาน  :  ครับ แลวก็จํานวนหมวดที่วาเพิ่มเปน ๑๕ หมวด ดูไดจากเอกสารอันนี ้

ในเอกสารที่บอกจะมีความแตกตางไปอยางที่อาจารยเสริมเกียรติไดพูดถึงเรื่องวา ซึ่งแนวนโยบาย 

นี่ใชคําวา แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ รวมกันหมดเลย คราวนี้ก็แตกออกมาเปนแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ 

ดานเกษตรและที่ดิน ดานการมีสวนรวมของประชาชน นโยบายดานสิง่แวดลอม มนัแตกออกไปนะครับ 

ในหมวดที ่๖ วาดวยรัฐสภาก็แตกหมวดออกมา อยางเชน หมวดที่ ๘ การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัด 

ตอรัฐธรรมนูญอยางนี้นะครับ นอกจากนีใ้นหมวดอื่นกแ็ตกออกมา จาํนวนหมวดมนัก็เพิ่มข้ึนเปน  

๑๕ หมวด อันนี้ที่เอามาแจกทานทัง้หลายนี่ก็อยากจะขอใหไปอานดนูะครับวามนัมอีะไรใหม ๆ ในการราง

รัฐธรรมนูญครั้งนี้ครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ก็มีการมีสวนรวมและจริยธรรมนักการเมืองและเจาหนาที ่

ของรัฐ อันนี้ของใหมแนครับ นี่ของใหมนี ่

  ประธาน  :  แลวก็อีกอนัหนึง่อยากเรียนทานทั้งหลายวาที่มีขาวออกไปวา เขารางแลว 

เขาจะทาํอยางโนนทําอยางนี้ ผมก็ขอยืนยันวาสิ่งที ่สสร. พูดกนัอยูตลอดเวลาก็คือวา มันเปนเพยีงแนว 

ความคิดเทานัน้วาจะทําอยางนัน้ทาํอยางนีย้ังไมไดราง ขณะนี้การรับฟงความคิดเหน็ประชาชน 

ตางจังหวัดยังคงดําเนนิการอยู หลงัจากดาํเนนิการมาบางจงัหวัดแลว ขณะนี้ยงัดําเนินการอยูแลวก็จะ 

ออกไป กรรมาธิการประจําจังหวัดซึ่งม ี๗๖ คณะ เขากจ็ะออกไปตามจังหวัดตาง ๆ อยางเชน  

จังหวัดนนทบรีุรูสึกยังไมไดทํา เพราะเขามาบอกวาจะเชิญผมไปพูดอยูเหมือนกนั ยงัไมไดทําอยางนีน้ะครับ  

  นายเสริมเกียรต ิ วรดิษฐ  :  ใครเปนประธานที่นนทบุรี 

  ประธาน  :  ดอกเตอรสนั่น  อินทรประเสรฐิ เปนประธาน แลวก็ในหลายจงัหวัด 

คือเนื่องจากขาวออกไปนี่คนขางนอกก็เขาใจวาทาํเสร็จแลวนี่มาถามเขาทําไม โดยเฉพาะอยางยิง่เรื่อง 

ที่มาของนายกรัฐมนตรี ส่ือนี่ไปจับเอาเสยีงขางนอย ที่เสียงขางนอยบอกวา นายกรัฐมนตรีควรจะเปดให 

กวางมาจากไหนก็ได ซึ่งมนัก็เปนไปตามทีบ่างคนเขาคาดวาเราทําตามใบสั่งของ คมช. เขาคาดวาอยางนัน้ 

แตเสียงขางนอยนี่ผมลองนบั ๆ ดูมีประมาณสัก ๕ คนใน ๓๕ คนแคนัน้เองนะครับ เสียงขางมากกบ็อกวา 

จะตองมาจาก ส.ส. ไมใชมาจากคนที่ ส.ส. เลือก หรือตองเปน ส.ส. ดวย เสียงขางมากเขาเปนอยางนัน้ 
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แตทั้งนี้และทัง้นัน้ก็ยงัไมไดลงมาตรา อันนี้ก็จะมาถึงเมือ่ลงมาตราแลวชวงระหวางวนัที ่๑๖ ถึง ๒๑ มนีาคม

นี่ครับ โปรดดูตารางนะครับ เพราะฉะนั้นนี่นะครับ ผมไดประสานงานกับทานอาจารยสมคิด เลขานุการของ

คณะกรรมาธกิารยกรางวาขอใหทยอยสงใหเรา แทนที่จะยกรางเสร็จทั้งหมดแลวกม็าใหนะครับ 

เพราะฉะนัน้เขาก็บอกวานีห่ลังวันที่ ๑๖ อาจจะสักวัน ๒ วนัก็อาจจะใหเรามาได เพราะฉะนัน้ผมอาจจะ 

ขอนัดหลังวันที่ ๑๖ ซึ่งยังไมทราบวาจะเปนวนัไหนนะครับ อาจจะเปน ๑๘ อะไรทาํนองนีน้ะครับ 

ก็จะขอนัดเพื่อจะมาดูรางแรกกันกอน คิดวารางนี่คงจะไมแตกตางอะไรกันไปมากนกั สมมุตวิา  

๓๐๐ มาตรา พอรางที่ ๒ อาจจะแตกตางเพียงสัก ๒๐ มาตราแคนัน้เอง ประมาณนัน้ รางแรกสวนใหญ 

ก็ใชไดแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ไมตองแตะตองมันเลยกค็ือส่ิงที่เปนหลักการ เชน ประเทศไทยเปน 

ราชอาณาจกัรอันหนึ่งอนัเดียวกันจะแบงแยกมิได อันนี้แทบไมตองไปแตะตองมันเลย มันเปนของซึง่จะตอง

คงอยูในรัฐธรรมนูญทุกฉบบัอยูแลว เพราะฉะนั้นอนันีก้ใ็หทานไปดูตารางวาเราจะตองทาํงานอยางไร 

แตวาวนัที ่๑๙ เมษายนนีง่านเราตองเสร็จแลว แลวก็เขากะกนัคราว ๆ วาจะสงไปใหประชาชนแสดง

ประชามติวนัที่ ๓ กนัยายน เปนการดําเนนิงานจากวันที่ ๑๙ ไปครับ เราจะตองไปจดัพิมพอะไรตออะไร  

การจัดพิมพกย็ังไมเปนขอยตุิวาจะพิมพแจกทุกครัวเรือน ๑๘ ลานครวัเรือนหรืออยางไร เพราะวาเปนเงิน

จํานวนมาก ทานประธาน อาจารยนรนิติกบ็อกวาจะไปซือ้หนากระดาษหนังสือพิมพออกทุกวัน สัก ๕ วนั 

วันละหนาอยางนี้นะครับ ซึง่ก็เปนเงนิเยอะเหมือนกนัครับ ทานอาจารยนรนิติขอใหผมชวยประสานงานทาง 

หนงัสือพมิพอยูวาจะซื้อหนา เขาจะมหีนาขายใหไหม จะขายหนาไหม วนัละหนา ๆ จะไดลงติดตอกัน 

ตั้งแตมาตรา ๑ จนถงึมาตราสุดทาย อันนีก้็ยังไมเปนขอยุติ แลวก็มีขอโตแยงวาการสงไปรษณียไป 

ตางจังหวัด ตามตําบล ตามหมูบาน สวนใหญมักจะไปกองอยูบานกาํนัน ผูใหญบานนัน่เองไมไดเผยแพร 

ออกไป เราจะเสียสตางคฟรีหรือเปลา เลมหนึง่ ๆ ประมาณ ๒๐ บาท เสียสตางคฟรีหรือเปลา อันนี้ก็เปน 

หนาที่ของกรรมาธิการคณะอื่นเขาคิดทาํกนัครับ แตของเราก็มหีนาที่ตรวจรางรัฐธรรมนูญ 

  นายมหนิทร  สุรดินทรกูร  :  และปญหาวาเราจะเอาฉบบัไหนบาง ถาฉบับใดฉบับหนึ่ง 

ก็วามีเสนใหญแลวขึ้นฉบับหนึง่ 

  ประธาน  :  ไมทราบตารางนี้มีหรือยัง 

  นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  ผมกําลงัดูในตรงสวนที่วาบทบาทหนาที่ของกรรมาธกิารชุดนี้ 

ทางทมีฝายเลขานุการเขาจะยกรางเสนอใหกรรมาธกิารพิจารณารายมาตรา ซึง่ผมเขาใจวาคือทางฝาย 

เลขานุการของกรรมาธกิารเขาจะจัดทาํเสร็จภายในวนัที ่๒๑ มีนาคมใชไหมครับ แลวก็จะเสนอให 

กรรมาธิการพจิารณาเรียงไลรายมาตราไปตั้งแตวันที่ ๒๒ เปนตนไปจนถงึประมาณเดือนเมษายนนี่นะครับ 

ทีนี้ผมไมทราบวาพอเราไดรางเบื้องตนมาเราก็พิจารณาไป แลวก็วธิีการเสนอแนะเราก็จะเสนอแนะใหทาง 

ฝายเลขานุการของทีมรางของอาจารยสมคิดนี่พิจารณา ถาทางฝายเลขานุการเขาเหน็ดวยก็อาจจะให 



อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ        เยาวเรศ ๒/๓ 

วันพุธที่ ๑๔ มนีาคม ๒๕๕๐ 

 

กรรมาธิการไดทราบวาไดมีการแกไขจากทางกรรมาธิการชุดนี้อยางไร ซึ่งผมเขาใจวารางนีเ่บื้องตน 

๒๒ มนีาคม หลักการจริง ๆ ตอนนี้กย็ังไมนิ่ง โดยเฉพาะหลักการกรอบที่ ๒ ตอนนี้แทบจะทุกประเดน็ 

เร่ืองสําคัญ ๆ เปน ๒ แนวทาง เวลายกราง คอืตรวจตอนนัน้ผมก็รูสึกวา คือเมื่อรางมันยงัไมนิง่ เราไปเสนอ 

แกไขอะไรทางภาพรวมทั้งหมดก็ยังไมคอยถนัดใชไหมครับ เพราะรางยังไมสมบูรณทั้งหมด คิดวาคงจะ 

ตรวจกันแบบเขมขนก็ตอนชวงสุดทาย ตอนชวยเดือนเมษายนทีเ่ขารางเสร็จแลว กรรมาธิการก็ โอ.เค. 

ในหลักการนี้แลว เห็นชอบในหลกัการนี้แลว เพราะวาผมเขาใจวาทางฝายเลขานุการของทีมกรอบ ๒ 

เวลาเขายกรางนี่เขาเสนอราง บางทีอาจจะตองเปน ๒ แบบ เพราะวาเนื่องจากกรรมาธิการยังไมยตุิใน 

ประเด็นนัน้อะไรอยางนี้ครับ ก็ไมจําเปนตองตรวจแบบจริงจังเครงครัดมาก เขมขน เพราะวาถาเขมขน 

ไปแลวบางทีตรวจไปก็เสียเปลา  

  ประธาน  :  ก็ดีครับ เราไดคุยกันอยางนี ้ผมก็ยงัคิดวาเมือ่ถึงตอนตรวจเขมขนเราอาจจะ 

แบงพวกเราใหไปตรวจกันเลยวา คนละหมวด หรือวาคนละ ๑๐ มาตรา คนละ ๒๐ มาตราอะไรอยางนี้เลย 

แลวเราก็เอามาเขาที่ประชุมใหญเราอีกทีหนึ่ง และใครมีขอสังเกตอะไรก็มาเขาอกีทหีนึ่ง วิธทีํางานของเรา 

ตอนนัน้ อันนีท้างฝายเลขาคงจะตองมีภาระหนาที่ในเรือ่งนี ้ในเรื่องจะแจกงานอะไรตออะไรครับ เราคุยกนั 

เพียงเรื่องกรอบการทาํงาน มีทานจะเสนออะไรอีกไหมครับ กรอบการทํางาน ถาเผื่อไมมีก็ไปเร่ืองอืน่ ๆ 

เชิญครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขอบคุณทานประธานครับ คือเร่ืองอื่นก็มอียู ๒ อยาง 

คือเร่ืองที่ ๑ อยากจะหารือทานประธานและคณะอนุกรรมาธิการวา ถาเราจะประชุมเราควรจะเอาวนัไหน 

พวกเราจะเหมาะ มันจะไดลงตัววาพวกเราไมกระเทือน อยางสมมุตติอนนี้วาเปนวนัพุธเชาจะสะดวกไหม 

คือถาเราไมนดั Fix ไว บางทีมันจะไปเจองานสําคัญ แตถาถงึเวลาเขมขนเราอาจจะมีเพิม่ได เราสละ 

ตรงอื่นได แตเอา ณ เวลานี้วาเอานัดประชมุประจําเสียกอน ผมก็เลยขอเสนอวาเปนวันพุธเชานะครับ 

ไมทราบวาทานอื่นจะเหน็เหมาะไหม ไมเหมาะก็ไดครับ ปรับได นี่เพียงแตวายกประเด็น แลวก็อีกเรื่องหนึง่ 

ที่ผมอยากจะหารือก็คือวา พวกเราจะตองประสานกนัทํางานตลอด ก็เลยอยากจะหารือทานประธานวา 

ใหทางฝายเลขาชวยพิมพชือ่แลวก็เบอรโทรศัพทสําหรบัพวกเราคุยกนัได อาจารยอุดมเร่ืองนี้เอาอยางไร  

ผมไมรูจะคุยอยางไร อาจารยมานิตยเพิ่งรูจักหนา แตก็หลอ อยากจะหาความรูหนอย ทาํอยางไรอยางนี้  

ก็รบกวนฝายเลขาชวยหนอย 

  ประธาน  :  จดเบอรโทรศัพทคงไมมีปญหาหรอกครับ อันนี้เร่ืองวนันัด ทานเสริมเกียรติ 

เสนอเชาวนัพธุ ไมทราบวาทานผูใดจะขดัของหรือวามขีอเสนออื่น 

  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  ผมไมทราบวาวันพุธนีม่ักจะชนกับประชุมของสภาหรือเปลา 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คนละหอง ของเรามนัหองนี ้



อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ        เยาวเรศ ๒/๔ 

วันพุธที่ ๑๔ มนีาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  คือเขาใจวาวันนัน้จะเขามาลําบากอะไรตาง ๆ นี ่

  ประธาน  :  วันจันทรครับ ประชุมวนัจันทร 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  แตวากรอบเขาพุธ พฤหัส เขาประชุมพรุงนี ้

  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  ไมใชครับ หมายความวาเราเอารถเราเขามาไมไดกันในวันนั้น 

  ประธาน  :  ไมทราบวาทางฝายเจาหนาที ่

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  แกปญหาไดไหม 

  เจาหนาที ่ :  ตองรบกวนขอทะเบยีนรถ แลวก็ทางเราจะขอเปนบัตรสติ๊กเกอรสีเขียว 

ซึ่งถาวนัไหนไมมีประชุมก็เขาได แตถาวนัไหนที่มีประชุมสภาก็ตองรบกวนไปจอดที่เขาดิน แตวาจอดฟรีครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ตรงขามรัฐสภาจะมีอาคารจอดรถของเขาดิน แลวกท็ี่จอด 

อยางดีเหมือนกับตามโรงแรมเลยเปนชั้น ๆ แลวก็ไมเก็บสตางคเรา เรามีปายเขียว เพยีงแตวาพี่เดนิ 

ขามถนน 

  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  ก็มีขัดของเฉพาะวนัพุธที ่๒๑ มนีาคมนี้ วันพุธ ผมเปน 

อนุญาโตตุลาการที่ศาล ๒ วัน เมษายนอกีนิดหนอย แตไมเปนไร รูสึกจะมี ๒ วันทีช่นกนั เพราะกรอบ 

ของเรามีแคเมษายนเทานั้นเอง 

  ประธาน  :  ตกลงวนัพุธ ๙ โมงดีไหมครับ จะไดมีเวลาคดิกันนานหนอย 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คืออยางนี้ ถาหากวาทานประธานเหน็วาวนัพุธหนาเกิด 

ไมมีอะไร ทานจะไมนัด แตโดยหลักการคอืทานจะนัด จะนัดเปนวนัพธุ จะแจงไปใหทราบ 

 

           - ๓/๑ 

  

   

  

    

 

 

 

 

 

 



อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ                                                                                            หทยักาญจน ๓/๑ 

วันพุธที่ ๑๔ มนีาคม ๒๕๕๐ 

 

  รองศาสตราจารย ดอกเตอรอุดม  รัฐอมฤต  :  ทานประธานครับ ส่ิงหนึ่งที่ไดเคยนาํเสนอ 

ทุกครั้งคือมีขอสังเกตวาการรางรัฐธรรมนญูนี่นะครับ มนัจะมีเหตุที่อาจจะไมคอยตรงกนัอยูสองฝายเสมอ 

ก็คือเร่ืองวาจะรางอยางสัน้หรือรางอยางยาว อันนี้ผมไดพูดตั้งแตอยูในคณะกรรมาธิการวา กรอบในการคิด 

เกี่ยวกับการรางรัฐธรรมนูญถาเกิดเรารางอยางยาว ปญหาที่เกิดขึ้นกค็ือวาเรามกัจะใสเนื้อหาอะไรลงไป 

ซึ่งทาํใหเกิดปญหาการขัดแยงกนัในเรื่องศักดิ์นะครับ ในเรื่องของหลกักฎหมายซึง่อยูในรัฐธรรมนูญแลวไป 

ขัดแยงกันเองเสมอวามีคาเทากัน ตรงนี้ทีท่าํใหผมในฐานะที่บางครั้งสอนอยูกฎหมายมหาชน แลวเราก็เกิด 

ความสับสนกนัเองวา เอะ เราควรจะถือหลักไหน ยกตวัอยาง อยางพวกองคกรอิสระ ทกุองคกรกบ็อกวา 

ฉันเปนองคกรตามรัฐธรรมนญู เพราะฉะนัน้พอเวลาอยูในรัฐธรรมนูญเหมือนกัน มนัก็เลยกลายเปนปญหา

วาใครใหญกวาใครเวลาจะใชกฎหมาย ตรงนีก้็เปนขอที่ผมเปนหวงอยูเสมอวาเมื่อจะมีการรางรัฐธรรมนูญ 

อันนี้คงเปนเรื่องปรารภนะครับ เปนเรื่องฝากทานซึ่งเปนกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ทานเสริมเกียรติ 

ที่ชวยในเรื่องของสภารางรฐัธรรมนูญ ผมฝากความเปนหวงในเรื่องพวกนี้ไปวาทาํอยางไรการราง

รัฐธรรมนูญซึ่งผมเขาใจนะครับวา ทุกคนกห็วงวาถาเขียนอยางสัน้การตีความหรือวาศรีธนญชัยจะเกิดขึ้น

มาก แตวาการตราอยางยาวก็ไมไดหมายความวาจะหลกีเลี่ยงศรีธนญชัยได ผมฝากตรงนี้ไว เพราะวา 

ทุกอยางเปนเรื่องปญหาเพราะมีตัวบทกฎหมายมนัตีความไปไดตลอด ตรงนี้คือความเปนหวงทีเ่กดิขึ้น 

คือผมยึดแนววาอยางไรก็ตามนกักฎหมายตองมีความสุจริต โดยเฉพาะปญหาทีว่าเรื่องเจตนารมณอาจจะ 

ตองมีความชดัเจนหนอย แลวก็รอบคอบในเรื่องวาทําอยางไรไมใหเกดิความรูสึกวา เอะ ฉันก็ใหญ เธอก็

ใหญ แลวจะเอาอยางไร มันจะเกิดทางตนัเสมอตรงนี้ครับ  

  ประธาน  :  ขอบคุณอาจารยอุดมมากครบั อันนี้ก็เปนปญหาซึง่คุยกนัอยูวาในองคกร 

อิสระทั้งหลายนอกจากวาใครใหญกวากันแลว ยงับอกวาองคกรอิสระทุกองคกรใหญเกินกวากฎหมาย 

ขอมูลขาวสาร ไมยอมใหดูดวยนะครับ ซึ่งอันนีก้็เปนเรื่องปวดหัวกนัอยู แตวาอยางไรก็ตามในเรื่องความสัน้ 

ความยาวของรัฐธรรมนูญฉบับใหมนีก้็ไดมีการพูดถึงวาจะพยายามใหส้ัน ทานประธานคณะกรรมาธิการ 

ยกรางรัฐธรรมนูญเอง คุณประสงคก็ยงับอกวารัฐธรรมนูญฉบับใหมนี่จะตองไมยุง ไมยากและไมยาว แตผม

ไมทราบวาจะกําหนดไดแคไหน จะเอามาใหส้ันไดแคไหน แตวามีหลายเสียงพูดกนัวารายละเอียดบางอยาง

ไมควรจะอยูในรัฐธรรมนูญแลว โดยเฉพาะอยางยิง่ ว.ิ อาญา ควรจะเอาออกไปนะครับ ไมควรจะใหอยูใน

รัฐธรรมนูญ นอกจากนี้แลวมันก็มทีางออกอยางที่ผมเรียนใหทราบวาเขาจะไปบัญญัติในเจตนารมณวา 

มาตรานี้จะตองออกกฎหมายลูก กฎหมายลูกจะตองมหีลักการอะไรอยางไร จะไปเขียนตรงโนน แตก็เปน

เร่ืองซึ่งตองดกูันตอไปนะครับ แตวาอยางไรก็ตามในการรางทุกคนบอกวาจะไมใหยาว แตวาหลาย ๆ คนก็

เสนอใสโนนเสนอใสนี่อะไรตออะไรเขามา ขณะเดียวกนัก็เตือนตัวเองวาไมใหยาวนะ  
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  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือประเด็นทีท่านอาจารยอุดมวาก็ตรงกับทีท่านประธานชีแ้จง 

ซึ่งในความเหน็ สสร. ทกุคนก็ไมตองการเอารายในละเอียดมาไวในรฐัธรรมนูญ ใหไปออกเปนกฎหมายลูก 

ซึ่งสวนใหญกจ็ะเนนไปเลยถาตองการใหออกกฎหมายลูกวา เปนไปตามทีก่ฎหมายบัญญัติ ก็ไมตองไปใช 

คําวา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ตอไป เปนไปตามทีก่ฎหมายบัญญัติ คอนขางที่จะกวางและดีกวา 

อยางทีท่านประธานวา วา วิ. อาญา การจับ การคน การควบคุม มนัอยูใน วิ. อาญา เอามาใสใน 

รัฐธรรมนูญนีน่ะครับ มนัเปนการวาเอาขอหวงใยมาฟุงเฟอในรัฐธรรมนูญ ซึง่มนัไมเหมาะนะครบัทาน

อาจารยวรรณชัย ตรงนี้เอาออกไมไดหรือครับ แลวยังอืน่ ๆ ก็จะเอาออกไปอีก แตวาเรือ่งใหญกวา เล็กกวา 

นี่ใสในรัฐธรรมนูญคงไมได วาองคกรไหนจะใหญหรือเลก็ ถาเกิดมนัมคีวามขัดแยงอยางทีท่านประธานวา 

วาพวกอิสระนี ่เอะ มันอยูเหนือกฎหมายขอมูลขาวสารไหม ตรงนี้กเ็ลยจะตองวามนัควรจะไปวาตรงไหน  

มันก็ตองไปวาใน พรบ. ขอมลูขาวสารใชไหม ถาตองการจะยกเวนวาเขาไปดูใครไมได อยางที่ผมคุยกับ 

ทานประธานวา เอะ ป.ป.ช. นี่มีอํานาจเขาไปตรวจลึกแคไหน จะไปตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมตอนไหน 

ไปตรวจตอนเริ่มตนมีคนไปรองทุกขเลยไหม หรือวาระหวางสอบสวนก็เขาไปตรวจ ระหวางทาํคดีเขาไป

ตรวจ มันไมใชวารอใหคดีจบแลวก็ถาไมชอบจึงคอยไปตรวจ ถาเกิดคณุไปตรวจไดทุกขั้นตอนมนัก็เหมือน 

เขาไปกาวกายงานของกระบวนการยุติธรรม กลายเปนวา ป.ป.ช. จะไปสอบแคการทํางาน อีกหนอยก็ไป

ชี้นําไดสิ จริงไหมอาจารยวรรณชัย นี่ผมกาํลังหารือทานประธาน อันนีผ้มวาบทบาทที่จริงในกฎหมายผมวา

ตัวรัฐธรรมนญู ป ๒๕๔๐ ปญหามนัไมม ีดีทุกอยาง ทกุอยางทีม่ันยุงนี่มนัไมยุงทีต่ัวหนังสือ ยุงที่คน เวลา 

คนมันจะยุงมนัก็จะพยายามตีความตรงโนนตรงนี้ใหเกดิเปน ๒ ทาง ๓ ทาง ก็เลยกราบเรียนวาทีท่าน

ประธานพูดวา ตอใหใสมากแคไหนอาจารยอุดมบอก มนัก็ตีความแหกไปได หลักการจริง ๆ ก็คือส้ัน 

ถึงแมวาจะมี ๑๕ หมวด เนนอะไรนั่น แตคําวา ๑๕ หมวด ไมไดหมายความวามาตรามันเพิ่มข้ึน มาตรา

ลดลงไดครับ  

  ประธาน  :   อันนี้เมื่อวานประชุมคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญกม็ีการพูดถึงวา 

คุณสมบัติของคนที่จะเปนตลุาการรัฐธรรมนูญ ก็มีคนบอกวาจะตองมคีวามรูเร่ืองกฎหมายดวย ถาคุณมี 

ความรูทางรัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตรตองรูทางกฎหมายดวย เพราะวาการที่มีความรูทางกฎหมาย 

มันสั่งสมประสบการณ ส่ังสมความรูสึกอะไรตออะไรตาง ๆ ที่มนัมเีหตมุีผล เพราะฉะนัน้อยางคราวที่แลว 

ตุลาการรัฐธรรมนูญเขียนคาํวนิิจฉัยออกมารับไมได ไมมีเหตุมีผลในเชิงกฎหมายเลย รับไมไดหรอก  

  นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  ในความรูสึกของผม คือผมไปอยูในทมีรางของฝายกฤษฎีกา 

รางยกรางดวย โดยเฉพาะในสวนของศาลนะครับ เกีย่วกับศาล องคกรอิสระ ผมมคีวามรูสึกรางรัฐธรรมนูญ

คราวนี้ก็คงยาวครับ แตวามาตราอาจจะสัน้ลง เพราะวามีการจัดรวมกลุมเร่ืองทาํนองเดียวกันที่กระจัด

กระจายหลายแหงมาไวมาตราเดียวกนั แตละมาตราก็อาจจะยาว มีหลายวรรคเพิม่มากขึ้นนะครับ  
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อยางเชน กรณีสิทธิเนื้อตัว เกี่ยวกับเสรีภาพรางกาย จะเอาเรื่อง ว.ิ อาญาตาง ๆ มนัเขียนแบบกวาง ๆ  

รวมไวในตรงสทิธิและตัวรางกาย โดยสทิธทิรัพยสินเคหะสถาน แตไปเขียนซ้ําซอนกนัทัง้ตอนตนสทิธิของ

ประชาชนกับสวนของศาล ศาลก็จะไปเขยีนสัน้ ๆ ตรงตัวตัวองคกรเรื่องความเปนอิสระ ซึ่งบางทีเร่ืองเหตุผล

บอกมีความยาวบางทีมนัจําเปนก็ตองดูเหตุผลของผูยกรางดวยวาบางทีผูยกรางเขาตองการมีการปฏิวัติ

เปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองคกรความรูสึกความนึกคิดอะไรของประชาชน กจ็ําเปนตองเขียนเอาใหชดั 

ถึงแมวาในหลกัแลวควรจะไปเขียนเปนกฎหมายลูกก็ตาม ยกตวัอยางเกี่ยวกับเร่ืองอาํนาจหนาที่ของศาล

ฎีกาอะไรอยางนี้ครับ ที่ตองเขียนใหศาลฎีกาพจิารณาเฉพาะคดีสําคัญ ไมใชทุกคดีอยางนีน้ะครับ ซึ่งโดย

หลักมนัจะตองไปเขียนใน ว.ิ อาญา ใน ว.ิ แพง พวกนี้ แตเขาก็ตองนาํมาเขียนไวในนี้เนื่องจากวาตองการ

เปลี่ยนแปลงแนวความคิดของศาล จากศาล ๓ ชั้น วาจะตองถึงศาลฎีกาทกุคดี เปลีย่นเปนวาอาจจะไมถึง

ศาลฎีกาก็ได มีแค ๒ ชัน้ ซึง่อันนี้มนัเปนปญหาเรื่องใหญถาแก วิ. อาญา คิดวาไมมทีางผาน เพราะวาเวลา

เขาสภา ส.ส. โดยเฉพาะสวนใหญที่เปนทนายก็ตองอยากจะไดถงึศาล ๓ ชัน้เหมือนเดิมคือถึงศาลฎีกา  

อันนีก้็เปนตวัอยางวา บางอยางถึงแมเราเห็นวาควรจะไปเขียนเปนกฎหมายลูก แตก็จําเปนตองเขยีนไว 

ในนี ้ถาเปนเรือ่งแนวความคดิใหม ๆ อะไรพวกนี้ครับ ผมก็เลยคิดวารางฉบับนี้สวนใหญเขาจะเอาฐานของ 

ป ๒๕๔๐ มาเขียน คือถาเรือ่งไหนถาไมไปแตะหลักการ ไมไดเปลี่ยนแปลงแกไขก็จะใชถอยคําของเดิม 

เพราะวาเวลามันคอนขางกระชั้นชิดในการยกรางจะเขียนใหส้ันขึ้น คงเปนไปไดยาก แลวก็มีการเพิม่สิทธิ

ใหม ๆ ของประชาชนเขามาเยอะมาก ผมกเ็ลยคิดวามนัคอนขางยาก ซึง่จริง ๆ แลวโดยหลักการเขียน

กฎหมายมนักค็วรเขียนสัน้ ๆ โดยเฉพาะของเราเปนประเทศกลุมแบบ Civil law ซึ่งใชวิธีแบบประมวล

กฎหมายการตีความ ไมไดใชจาก Common law ที่ตีความตามตวัอักษร แลวยิง่เขียนยาวบางทีกย็ิ่งแคบ  

จริง ๆ โดยหลกัในการรางกฎหมายยิ่งเขยีนยาวยิง่แคบ เพราะวาถาเขยีนกาํหนดกรอบเอาไวจนชดัเจน ถามี

อยูในกรอบนัน้แลวมนัก็จะตีความอะไรไมไดนะครับ  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ทานประธานครับ อาจารยอุดมนี่พอฟงอาจารยวรรณชัยแลว 

ขอที่ผมเหน็ยิง่หวงยิง่ขึ้น ที่วาไมอยากยาวมันกย็ิ่งยาว เพราะวา สสร. มาหลากหลายทาง และหลากหลาย

ทางก็โดนบอก เอ็งตองใสใหมันยาวตรงนี้ ๆ กลัววาไปออกกฎหมายลกูยาก แลวกลวัจะไมได อยางเชนวา 

กรอบอํานาจของศาลฎีกา จริง ๆ มนัก็คืออยางที่อาจารยวรรณชัยวามนัตองอยูใน วิ. อาญา หรืออยูใน 

กฎหมายของศาลใชไหมครับ ทนีี้ถาเหน็วาตรงนี้มนัสาํคัญก็มาใส แตองคกรอ่ืนเขาก็คิดแบบศาลฎีกา  

อยางสทิธิของประชาชนอะไรอยางนี้ ก็ตองมาใสหมด สุดทายทุกหมวดก็มีคนสั่งมาทุกหมวด พอสั่งมาแลว

พี่สุกรีมนัก็เลยตองมายาวทกุหมวดเลย มนัก็กลายเปนวาทีห่วงใยวามนัอยูในกฎหมายลูก แตทุกองคกร

บอก กฎหมายลูกกลวัไมผาน กเ็ลยมาเลนในรัฐธรรมนูญ ซึ่งขอโทษนะครับ รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายแมบท 

กฎหมายใหญ แตมันออกมามันงายกวาที ่สนช. ออก ทีนีพ้อออกงายทกุคนเลยบอกวาไมหวงักฎหมาย 
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ลูกแลวกลัวไมหลุด ผมฝากอาจารยวรรณชัยวาหลักการรฐัธรรมนูญมนัใหญ แตมันออกงาย กฎหมายลูก

มันเล็กแตมนัออกยาก แลวอยางนีท้ําอยางไรทานประธาน 

  รองศาสตราจารย ดอกเตอรอุดม  รัฐอมฤต  :  ผมยกตัวอยาง ความเปนหวงนี่นะครับ 

ทานประธานครบั อยางเชนบอกวา ประธานศาลฎีกาควรมาดวยวิธกีารใด ผมคิดวาไมใชเปนเรื่องที ่

คือมันเปนความเห็นที่ขัดแยงกนั ตองยอมรับนะครับ แตวาฝายหนึ่งที่อาจจะคิดวารางรัฐธรรมนญูงายกวา 

ไปออกกฎหมายลูก ก็จะพยายามดันตรงนีเ้ขาไปวาใสในนี้เลยไหน ๆ จะเขามาแลว ซึง่ผมคิดวาแตละเรื่อง 

ที่ใสเขามานี่เปนเรื่องที่ยงัอภิปรายถกเถียงกนัทัง้นัน้นะครับ คือความยากที่ไปออกกฎหมายลูกกต็องแสดง

วาเรายังมีความรูสึกวาเรายงัรับไมไดนะครับ รับไมไดที่จะใหขอเท็จจริงมันแคศาลเดยีวหรือ ๒ ศาล ตองไป 

๓ ศาล ถึงจะมีความรูสึกมัน่ใจ อันนี้คือความรูสึกแบบนั้น แตวาถาถามวาอะไรถูกอะไรผิดนี่นะครับ  

เราจะอิงกับอะไร จะอิงกับวชิาการ จะองิกบัการจัดโครงสรางใหมอยางไร อันนี้จึงเรยีนทานประธานดวยวา 

เปนแคคําปรารภ เพราะวากเ็ขาใจถึงเหตุผลของแตละฝายนะครับ  

  ประธาน  :  ถาไมมีอะไรก็ขอบคุณครับ ผมขอปดประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๕๕ นาฬิกา 

กลุมงานชวเลข ๑ 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

 

 

 


